

THUYẾT TRÌNH CHỦ ĐỀ...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên Trường hành chính công Lý Quang Diệu (thuộc Đại học Quốc gia Singapore), thành viên Ban cố vấn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thuyết trình về xu thế của thời đại và sự cấp thiết phải xây dựng bộ máy công quyền ưu tú với 8 xu thế lớn toàn cầu; một số khái niệm và nguyên lý căn bản; kinh nghiệm của Singapore và xây dựng bộ máy công quyền ưu tú trong điều kiện thực tế ở Việt Nam. Ngoài ra, buổi thuyết trình cũng dành phần lớn thời gian nói về nguyên lý xây dựng bộ máy chính quyền xây dựng nền quản trị tốt ở Singapore với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phụng sự lợi ích người dân. Những nội dung đó có ý nghĩa lớn đối với Việt Nam trong việc sắp xếp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đưa Việt Nam sớm trở thành một quốc gia hùng cường, phồn vinh trong tương lai.

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN...

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian qua, mặc dù công tác xây dựng hệ thống văn bản pháp luật, chính sách và chỉ đạo, điều hành thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em luôn được quan tâm và chỉ đạo sâu sát; công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em có nhiều đổi mới, tuy nhiên, số vụ bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện giảm không nhiều: năm 2016 giảm 4,4% so với năm 2015; năm 2017 giảm 3% so với năm 2016. Tính chất bạo lực, xâm hại trẻ em ngày càng nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội...

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em những năm qua luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành chức năng và cộng đồng xã hội. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới phê chuẩn và tham gia các công ước quốc tế về quyền trẻ em. Tuy nhiên, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại nước ta vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Để giảm số vụ bạo lực, xâm hại trẻ em, Thủ tướng đề nghị các bộ, ban, ngành, tổ chức xã hội và cộng đồng ở địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ đồng bộ; xác lập cơ chế phối hợp phòng ngừa, xử lý vụ việc xâm hại trẻ em tại địa phương; tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác, phát hiện sớm, tự phòng ngừa các hành vi xâm hại trẻ em và hỗ trợ tư vấn pháp lý khi cần thiết; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, cá nhân che giấu, không thông báo, không tố cáo vụ việc, hành vi xâm hại trẻ em...

Trên cơ sở các nguyên nhân, kiến nghị, giải pháp được các đại biểu nêu ra tại hội nghị để giảm số vụ bạo lực, xâm hại trẻ em, Thủ tướng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp các ý kiến để làm cơ sở cho việc triển khai ngày một tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong thời gian tới.

TIẾP XÚC CỬ TRI...

(Tiếp theo trang 1)

đường dân sinh trên tuyến tránh quốc lộ 10, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Ngoài ra, đại biểu cử tri đề nghị cấp trên thu hồi một số công trình, điểm đất bỏ không trên địa bàn để giao lại cho địa phương quy hoạch khu dân cư; đề nghị huyện Đông Hưng đầu tư xây dựng, nâng cấp một số cây cầu đã xuống cấp trên địa bàn. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đại biểu cử tri đề nghị tỉnh, huyện có cơ chế thu hút các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất, khuyến khích người dân tự tích tụ ruộng đất; hỗ trợ các xã chưa về đích nông thôn mới, nhất là tiêu chí giao thông, hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng và tiêu chí môi trường. Đại biểu cử tri đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường tại thị trấn Đông Hưng.

Đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền; tiếp thu các kiến nghị của đại biểu cử tri, tổng hợp gửi HĐND tỉnh, HĐND huyện và chuyển các ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic phát minh và sáng chế thế giới



(baotintuc.vn) Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic phát minh và sáng chế thế giới (WICO) năm 2018 đã giành thành tích cao với 3 đội đạt huy chương vàng và 1 đội đạt huy chương bạc.

Đây là cuộc thi về những phát minh và sáng chế có tính hiện thực, được đề xuất và phát triển bởi các nhóm học sinh phổ thông. WICO diễn ra thường niên do Hiệp hội Phát minh sáng chế quốc tế do Đại học Seoul tổ chức và được Quốc hội Hàn Quốc tài trợ. WICO được chấm bởi ban giám khảo quốc tế, theo các tiêu chí chặt chẽ, do các nhà khoa học hàng đầu có uy tín xác định. Đoàn học sinh Việt Nam tham dự WICO 2018 gồm 16 thí sinh với 4 lĩnh vực nghiên cứu khác nhau do Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục sáng tạo Nguyễn Thị Thùy Trang làm trưởng đoàn, Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Hoàng và Tiến sĩ Hoàng Thu Hà làm cố vấn khoa học cùng các thầy cô hướng dẫn chuyên môn.

Các đề tài của đoàn Việt Nam có tính ứng dụng cao, tập trung nhiều về khoa học và bảo vệ môi trường, là những vấn đề được xã hội và giới khoa học rất quan tâm, được ban giám khảo quốc tế đánh giá rất cao. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm tham gia WICO, đoàn Việt Nam vinh dự cùng đoàn Indonesia chia sẻ giải thưởng lớn của cuộc thi (Semi Grand Award). Đồng thời, lần đầu tiên đoàn Việt Nam đạt giải Hướng dẫn xuất sắc nhất (Best leading Innovation award).

Olympic phát minh và sáng chế thế giới năm 2018 được tổ chức từ ngày 1 - 5/8 với 228 đội gồm 1.100 thí sinh đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Nông thôn mới phát triển bền vững trên nền tảng khoa học

(chinhphu.vn) Hội nghị toàn quốc tổng kết chương trình khoa học công nghệ (KHCN) phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2017 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2018 - 2020 diễn ra ngày 6/8 tại tỉnh Vinh Phúc dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia. Dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát cùng lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội, các viện nghiên cứu, lãnh đạo các địa phương trên cả nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng từ những ngày đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình đã nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, đáp ứng được nguyện vọng, mong muốn của nhân dân và trở thành một cuộc vận động to lớn trong các tầng lớp xã hội. Đặc biệt hơn nữa, Phó Thủ tướng đánh giá cao Ban Chỉ đạo đã nhanh chóng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27 về chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới vào đầu năm 2012 - tạo dựng nền tảng khoa học để triển khai nhiệm vụ. "Phong trào nào, cuộc vận động nào cũng phải dựa trên những luận cứ khoa học và chương trình xây dựng nông thôn mới đã có được nền tảng này, được ứng dụng và hỗ trợ hiệu quả cho xây dựng nông thôn mới" - Phó Thủ tướng đánh giá.

Dẫn chứng xây dựng nông thôn mới ở Nam Định mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, dẫn đầu phong trào của cả nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng đó là nhờ việc xác định người dân chính là chủ thể của Chương trình và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật trong sản xuất, xử lý rác thải với sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư, hợp tác xã, doanh nghiệp. Ngoài ra, từ thực tiễn cuộc sống, các bộ, địa phương đã tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, xây dựng các mô hình nông thôn mới ở cấp thôn, bản, ấp phù hợp với



các địa bàn vùng sâu vùng xa, góp phần sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực đầu tư của Nhà nước và xã hội, thay đổi nhanh, mạnh mẽ tư duy, đời sống vật chất của người dân. "Nếu ngồi trong phòng lạnh nghiên cứu khó mà sát thực" - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng các viện nghiên cứu cần tập trung nhiều hơn nữa vào nghiên cứu khoa học trong xây dựng thể chế, chính sách thực hiện các vấn đề cụ thể như xử lý rác thải, nước sạch cho vùng nông thôn, các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập, bảo tồn văn hóa bản sắc các vùng miền, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, công nghiệp hóa nông nghiệp, bảo đảm an ninh, an toàn cho đời sống cư dân nông thôn. Trưởng ban Chỉ đạo cũng bày tỏ coi trọng vai trò của địa phương trong phối hợp với các bộ, ngành trung ương, các viện nghiên cứu trong đặt hàng, xây dựng các đề tài, dự



Ảnh minh họa

Kiến Xương chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Chỉ giảm, khó hết

Với mong muốn lập lại trật tự đô thị, tạo môi trường văn minh, sạch đẹp, chiến dịch dành lại vỉa hè cho người đi bộ đã được huyện Kiến Xương đồng loạt ra quân triển khai hơn một năm nay. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành thì hiện tại một bộ phận người dân vẫn còn thờ ơ, thân nhiên tái vi phạm, khiến cho việc này chỉ giảm mạnh, khó hết triệt để.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc các tuyến đường từ thành phố về thị trấn Thanh Nê vẫn xuất hiện tràn lan các hộ dân để biển quảng cáo ra lề đường. Nhưng có thể khẳng định tình trạng "biến vỉa hè thành của riêng" đã giảm hẳn ở Kiến Xương. Nếu như trước đây ở một số tuyến đường ven quốc lộ, tỉnh lộ thường xuyên xuất hiện cảnh vỉa hè bị lấn chiếm, xe đỗ bừa bãi dưới lòng, lề đường, hàng hóa bày bán trái phép dưới vỉa hè thì nay hiện tượng trên cơ bản đã được chấn chỉnh. Thời kỳ đầu triển khai (từ ngày 20/3 đến ngày 30/4/2017) Kiến Xương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn huyện đã xử lý 5.777 trường hợp vi phạm, trong đó có 314 trường hợp vi phạm xây dựng nhà cửa, công trình từ cấp 4 trở lên, trên 4.000 trường hợp vi phạm dựng lều quán, mái che, mái vẩy, 356 biển quảng cáo, 133 điểm tập kết vật liệu trái phép... Trong số vi phạm trên có 5.464 trường hợp tự tháo dỡ, 313 trường hợp phải cưỡng chế. Như vậy, sau đợt cao điểm ra quân trên toàn huyện, tất cả các địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đường phố trở nên thông thoáng, sạch đẹp. Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND huyện, từ sau ngày 1/5/2017, việc tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông liên tục diễn



Đặt biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra ở Kiến Xương.

ra. Mặc dù Ban An toàn giao thông tỉnh, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và UBND huyện thường xuyên có văn bản nhắc nhở các địa phương đồng thời huyện thường xuyên ra quân xử lý tuy nhiên vẫn không giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Các hộ dân buôn bán ven đường thường xuyên vi phạm nhất là các lối để biển quảng cáo và bày bán hàng hóa ra vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ. Theo thống kê, thời điểm đó trên các tuyến đường tỉnh 458, 457, quốc lộ 37B và các tuyến đường huyện đi qua các xã nhiều hộ dân vẫn hiện ngang tái lấn chiếm, tự dựng



Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông.

án để ứng dụng trên địa bàn, tăng cường hỗ trợ các start-up địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Sau 5 năm triển khai Chương trình đã lựa chọn được 69 đề tài (trong tổng số gần 1.000 đề xuất nhiệm vụ) để thực hiện, bám sát các mục tiêu và nội dung cơ bản, phù hợp với nhu cầu của xây dựng nông thôn mới; xây dựng được 147 mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề. Qua đó đã giúp hơn 5.000 hộ nông dân của gần 100 xã trên địa bàn 40 tỉnh được hưởng lợi, giúp các địa phương, hợp tác xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đạt hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt, góp phần quan trọng trong kết quả xây dựng nông thôn mới của cả nước với 3.370 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm khoảng 37,76% số xã), bình quân cả nước đạt 14,26 tiêu chí/xã; 53 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; cả nước chỉ còn 103 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Điểm nổi bật trong các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn của Chương trình là đã đề xuất nhiều giải pháp có tính liên ngành, các mô hình liên kết trình diễn cụ thể trong sản xuất; các giải pháp KHXX và KHCN từ quy hoạch, kiến trúc, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đời sống văn hóa, đến lồng ghép ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Chương trình cũng đã thu hút nhiều doanh nghiệp (đóng góp kinh phí đối ứng tới 43% tổng kinh phí), nông dân, hợp tác xã tham gia, cơ bản thiết lập được cầu nối giữa sản xuất và thị trường tiêu thụ, bước đầu bảo đảm công bằng thương mại cho nông dân.

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc chính quyền các địa phương cũng tích cực tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án ngay trong quá trình triển khai thực hiện, các mô hình dự án của Chương trình có quy mô vài chục đến hàng trăm hecta đến nay đã nhanh chóng được nhân rộng hàng nghìn hecta trong các vùng sản xuất trọng điểm ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.

lều lán bán hàng mới, để biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn đường bộ...

Bước sang năm 2018, mặc dù huyện Kiến Xương đã tiếp tục chỉ đạo tổ công tác liên ngành tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý mạnh các hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, kết hợp tuyên truyền trên các tuyến đường nhưng tình trạng này vẫn tái diễn, gây mất trật tự an toàn giao thông. Chỉ tính riêng trong hai ngày 31/1 và 1/2/2018, tổ công tác đã thu giữ 10 biển quảng cáo tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ... Tính trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã duy động lực lượng tổ chức tham gia bóc gỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt trái phép kết hợp nhắc nhở trên 500 hộ dân buôn bán dọc các tuyến đường, tháo dỡ 28 biển quảng cáo vi phạm, thu giữ 122 biển quảng cáo, 9 ô di động và 38 hàng hóa khác.

Theo đánh giá của huyện Kiến Xương, khó khăn nhất trong công tác chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường hiện nay là một số địa phương có biểu hiện buông lỏng quản lý, không vào cuộc quyết liệt như thời kỳ đầu. Đặc biệt là ý thức của một số người dân kinh doanh trên các tuyến đường còn chưa nghiêm. Vì thế, mặc dù hàng tháng tổ công tác liên ngành của huyện hoạt động rất tích cực song cũng chỉ như "ném đá ao bèo". Thiết nghĩ, việc giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm trật tự lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện suy cho cùng chính là trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn, cùng với đó là ý thức trách nhiệm của người dân kinh doanh trên các tuyến đường. Vẫn biết để làm triệt để vấn đề này không hề đơn giản song chính quyền các địa phương cần phải quyết liệt hơn để nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề này.

QUỐC CƯỜNG